

## สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๐๙.๓๓ น.

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์แล้วได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือนร้อนของประชาชนต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

ต่อจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเรื่องด่วน ซึ่งมีผู้เสนอขอเลื่อนเรื่องด่วนที่ ๒๐ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ทั้งนี้ที่ประชุมไม่ขัดข้องเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต่อจากนั้น รมต.พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัวแทนของรัฐบาลได้แถลงชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอเรื่องด่วนดังกล่าว คือ เรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่จะป้องกันและต่อต้านอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น ขอบเขตการใช้บังคับ , การคุ้มครองอธิปไตย , การกำหนดให้การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเป็นความผิดอาญา , การกำหนดให้การฟอกทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำอาชญากรรมเป็นความผิดอาญา , มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน , การกำหนดให้การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นความผิดอาญา , ความรับผิดชอบนิติบุคคล , การฟ้องร้องดำเนินคดี การพิจารณาคดีและการลงโทษ , การริบและการยึดทรัพย์สิน , การส่งผู้ร้ายข้ามแดน , การโอนตัวนักโทษ , ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน และการป้องกัน เป็นต้น เมื่อรัฐมนตรีแถลงชี้แจงแล้วสมาชิกสภา มีความประสงค์อภิปรายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีประเด็นที่อภิปรายหลากหลาย เช่น การออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ควรจัดให้เป็นระบบ , เรื่องความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม , รัฐบาลควรพัฒนาการสอบสวนให้สอดคล้องกับอนุสัญญา , ควรตระหนักเรื่องการจับกุมชาวต่างชาติ เพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และเมื่อปิดอภิปรายแล้ว รมต.พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก เช่น การตรากฎหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติ , การใช้เครื่องบินสอดแนมเข้ามาทำลายเป้าหมายในประเทศอื่นนั้น รัฐมนตรีชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว , เรื่องการส่งเสริมการสืบสวนสอบสวน , การตรากฎหมายนั้นประเทศไทยยังคงมีอธิปไตยในการออกกฎหมาย , การเร่งรัดการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมและประชาชนให้รวดเร็วขึ้นนั้นทุกคดีต้องมีความเสมอภาคกัน เป็นต้น และเมื่อรองนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยคะแนน ๔๕๕ คะแนน

ต่อมาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑๘ เรื่อง กรอบการเจรจาการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้นรมต.ธนศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง ตัวแทนของรัฐบาลได้แถลงชี้แจงถึงเหตุผลในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงนามร่วมกันในความตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลง CMIM อย่างสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันความเสี่ยงของเศรษฐกิจการเงินโลกจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลักทำให้ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสูงขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียน +๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน , ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) เห็นควรพิจารณาทบทวนหลักการสำคัญของ CMIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือทางการเงินหลักของภูมิภาคในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในการนิยามปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องระยะสั้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากองค์การการเงินระหว่างประเทศ โดยมีกรอบการเจรจาที่ขอความเห็นชอบ ๓ ประเด็นหลักดังนี้ ๑.การเพิ่มวงเงินของ CMIM ให้สูงขึ้น ๒.การเพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือกรณีไม่เข้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ ๓. การจัดตั้งกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภายหลังจากที่รัฐมนตรีแถลงชี้แจงการเสนอเรื่องดังกล่าวแล้ว มีสมาชิกอภิปรายเพียงท่านเดียว จากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่สู่การเป็นพหุภาคี ด้วยคะแนน ๔๖๖ คะแนน

ต่อจากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ ๒๓ เรื่องความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย รมต.ณัฐภูมิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แถลงเหตุผลในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากอาเซียนตั้งเป้าที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเป็นการลดข้อจำกัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการโดยสมาชิกอาเซียนจะต้องดำเนินการลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผู้นำอาเซียน ๑๐ ประเทศได้เห็นชอบแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยเป้าหมายหนึ่งที่ต้องดำเนินการคือ กำหนดรูปแบบการเปิดตลาดสำหรับการให้บริการผ่านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเจรจาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรของอาเซียน และจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดในส่วนของการเคลื่อนย้ายบุคลากรในสาระสำคัญของความตกลงมี ๓ ข้อ

๑. ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบทและข้อผูกพัน (ภาคผนวกแนบท้ายความตกลง) โดยสาระของข้อบทเกี่ยวกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุประเภทของบุคลากรที่ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาที่ระบุในข้อผูกพัน รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือพำนักชั่วคราวและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน

๒. ข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร ๒ ประเภทเท่านั้น คือ ผู้เยี่ยมเยียนทางธุรกิจ (Business Visitor) และผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) ในระดับผู้บริหารและ

ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าเมืองชั่วคราวและการทำงานสำหรับบุคคลากรในสาขาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันดังนี้ บริการวิศวกรรม บริการคอมพิวเตอร์ บริการด้านวิจัยและพัฒนา บริการให้เช่า บริการด้านโฆษณา บริการด้านวิจัยตลาดและสำรวจความเห็น บริการด้านบริหารจัดการ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ บริการที่ปรึกษา บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการด้านการแปล บริการด้านการจัดประชุม บริการด้านโทรคมนาคม บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ บริการก่อสร้าง บริการด้านการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโรงแรม บริการด้านการกีฬาและบริการด้านการขนส่ง

ทั้งนี้ ข้อผูกพันทั้งหมดไม่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายไทย ซึ่งไทยสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายใดใด

๓. ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้แจ้งหรือส่งเอกสารแจ้งการให้สัตยาบัน (หากจำเป็น) ต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากวันที่ได้ลงนามในความตกลง

ทั้งนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงต่อการพัฒนาบุคลากรไทยให้ทัดเทียมกับบุคลากรอาเซียนซึ่งจะเข้ามาดำเนินการต่างๆ ตามความตกลงดังกล่าวรวมถึง มาตรการผู้ที่กระทำความผิดแอบแฝงเข้ามาในประเทศ , มาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีคุณภาพของไทย (สมองไหล) , รัฐบาลควรติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงของประเทศอื่นๆ ด้วย เพื่อความเป็นธรรมและพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน เมื่อปิดอภิปรายแล้ว รมต.ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกเช่น รัฐบาลมีหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบบุคคลในการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนการแยกแยะบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในประเทศโดยว่าเป็นบุคคลระดับใดนั้นมีกลไกตรวจสอบแล้ว และความตกลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ ๗ วิชาชีพ เนื่องจากผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องมีใบอนุญาต ส่วนการเตรียมพร้อมนั้นรัฐบาลได้ประชุมเตรียมการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เมื่อรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้ายด้วยคะแนน ๔๔๔ คะแนน

ต่อมาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างความตกลงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนของรัฐบาลได้แถลงชี้แจงเหตุผล การจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างกลไกการประสานงานของความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ อินโดนีเซีย , มาเลเซีย, ไทย ซึ่งไทยจะต้องยืนยันการสนับสนุนทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยไทยจะได้จัดงบประมาณ จำนวน ๕ ล้านบาทให้กับรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งสำรองงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้สมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร โดยมีประเด็นประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการตั้งศูนย์เศรษฐกิจสามฝ่าย ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รมต.นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงต่อข้อคำถามของสมาชิก เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือให้บรรลุผล ซึ่งสำนักงานดังกล่าวปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย แต่ในอนาคตจะสามารถเคลื่อนย้ายไปตั้งในประเทศอื่นๆ ได้ด้วย และประโยชน์ที่จะได้รับอีกประการคือด้านการเกษตร ซึ่งทั้ง ๓ ประเทศมีความพร้อมในทุกด้าน ภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงแล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยคะแนน ๔๔๘ คะแนน

ต่อมาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาข้อตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทนรัฐบาลได้แถลงชี้แจงถึงเหตุผลในการเสนอเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อทำงานอนุมัติเงินไปใช้ในการอุดหนุนศูนย์ดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ของศูนย์จะเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกความร่วมมือและประสานการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ องค์การระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นการอภิปรายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงมีข้อเสนอแนะเช่น รัฐบาลควรสนับสนุนให้รัฐบาลของอาเซียนควบคุมดูแลให้แต่ละประเทศมีป่าไม้ไม่ต่ำกว่า ๔๐% , รัฐบาลควรร่วมมือผลักดันให้กลุ่มอาเซียนช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ , รัฐบาลควรส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษา สมาชิกบางท่านได้แสดงความเป็นห่วงและกังวลว่าไทยอาจเสียเปรียบประเทศอื่นที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าไทย และนำวัตถุดิบของไทยไปใช้ประโยชน์ และได้เสนอให้จัดระบบไบโอเทคโนโลยีของไทย , รัฐบาลควรมีมาตรการการให้ควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ , รัฐบาลควรจัดระบบโซนนิ่งเพื่อความสมดุลทางชีวภาพ , รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันการผูกขาดสินค้าเกษตร เพื่อป้องกันการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ รัฐบาลควรสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก และกล่าวว่า จะรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป จากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบกับข้อตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยคะแนน ๔๒๒ คะแนน

ต่อมาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณา กรอบการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลส่งมาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดยรมต.พลเอกพฤษ สุวรรณทัต รมช.คมนาคมผู้แทนจากรัฐบาลได้แถลงชี้แจงเหตุผลในการเสนอเนื่องจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านการค้าและบริการท่องเที่ยว ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีกรอบการเจรจาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิการจราจรจะอนุญาตให้มีการประกอบการรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดนและผ่านแดนทางถนนตามเส้นทางและด่านพรมแดนเข้า-ออก ที่จะกำหนดร่วมกันและอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานประเทศผู้รับ ได้รับสิทธิในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในประเทศผู้รับได้ โดยไม่รวมการขนส่งในประเทศ ทั้งนี้ การขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้รับ , ในส่วนของเส้นทางรถขนส่งข้ามแดนหรือผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีการกำหนดเส้นทางรถขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพรมแดนตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน , ส่วนการอำนวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน ให้มีการกำหนดด่านพรมแดนโดยความเห็นชอบร่วมกัน และให้มีการดำเนินการตรวจปล่อยร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณเดียวกันรวมทั้งการปรับประสานและทำให้ง่ายขึ้นของพิธีการทางศุลกากร ภายหลังรัฐมนตรีนแถลงแล้ว มีสมาชิกอภิปรายพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อท้วงติงหลายเรื่องเช่น ความครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว พลเอกพฤษ สุวรรณทัต รมช.คมนาคมได้ชี้แจงว่าในส่วนของการรายละเอียดนั้นรัฐบาลจะนำไปทำความตกลงกับมาเลเซียก่อนแล้วจึงจะนำผลความตกลงมารายงานต่อรัฐสภาต่อไป

ต่อจากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย-มาเลเซีย ด้วยคะแนน ๓๘๐ คะแนน

ต่อจากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๘.๓๖ นาฬิกา